

KỶ NIỆM 107 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 - 7/11/2024)**Giá trị, tầm vóc và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt**

Cách đây 107 năm, ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vich lãnh đạo đã giành thắng lợi vẻ vang, mở ra bước ngoặt vĩ đại - khai sinh ra nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Cuộc cách mạng "trời long, đất lở" ấy mãi mãi đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca bất diệt, với tính chất đột phá mở đường và dẫn đường, mang theo lý tưởng và khát vọng vô cùng cao đẹp: xóa bỏ chế độ người bóc lột người.



Lãnh tụ Đảng Bôn-sê-vich V.I.Lênin tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết tại Đại hội Xô Viết ngày 7-11-1917 tại điện Smolny, ngay sau khi chiếm Cung điện mùa Đông.

Ảnh tư liệu

Cách mạng Tháng Mười Nga đã hiện thực hóa những khát vọng cháy bỏng từ ngàn đời của giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột về một xã hội tốt đẹp, công bằng, bình đẳng, bác ái. Dù năm tháng có lùi xa, thế sự có xoay vần, dù các thế lực thù địch, phản tử cơ hội chính trị có muôn phương ngàn kế nhằm mưu đồ "lật sủ", xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận giá trị, tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười Nga, thì với ý nghĩa tiến bộ vượt bậc và nhân văn sâu sắc ấy, Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi trường tồn cùng lịch sử, là cuộc cách mạng điển hình nhất cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng lao động, giải phóng con người.

Cách mạng Tháng Mười Nga soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho các nước trên thế giới

Để đánh giá khách quan, khoa học về tầm vóc và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng

Mười Nga, trước hết phải dựa trên sự đối sánh với cảnh nước Nga trước và sau cuộc cách mạng vĩ đại đó.

Thực tiễn cho thấy, trước Cách mạng Tháng Mười, nước Nga với chế độ chuyên chế độc tài phong kiến Nga Hoàng được ví như nhà tù hà khắc lớn nhất của các dân tộc phương Đông.

Mùa thu năm 1917, nước Nga và Đảng Bôn-sê-vich đứng trước tình thế lịch sử ngàn cân treo sợi tóc: sự tham gia của đế quốc Nga Hoàng vào Đại chiến thế giới lần thứ nhất đã gây nên tổn thất vô cùng to lớn về sinh mạng và của cải. Khủng hoảng thượng tầng kiến trúc nước Nga bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi các nước đế quốc Anh, Pháp,... tỏ rõ lập trường ủng hộ tuyệt đối giai cấp tư sản Nga, đẩy chế độ Nga Hoàng đến tình cảnh bị cô lập sâu sắc. Lúc này, giai cấp công - nông bị áp bức, bóc lột nặng nề hơn bao giờ hết, họ bị đẩy đến nơi cùng khổ và quần bách tước đói cùng, nhưng cũng vì vậy ý thức đấu tranh giai cấp cũng có sự chuyển biến rõ rệt.

Rõ ràng, thảm họa kinh tế và sự hỗn loạn của xã hội đã gia tăng tới mức độ nguy hiểm, đẩy nước Nga đến bên bờ vực của sự sụp đổ. Trước tình hình đó, bộ tham mưu của Đảng và giai cấp công nhân Nga, đứng đầu là V.I.Lênin đã đánh giá đúng tình hình, lựa chọn thời cơ, chớp thời cơ ngàn năm có một để phát động Nga tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại, xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến Nga Sa hoàng lỗi thời phản động, đưa hàng loạt thời phần động, đưa quần chúng nhân dân lao động tự địa vị nô lệ làm than vươn lên trở thành người lao động có đầy

đủ quyền tự do, dân chủ và địa vị làm chủ xã hội, lập nên Nhà nước Xô Viết - nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vich Nga đã tập trung củng cố chính quyền Xô Viết, xây dựng chế độ xã hội mới với mục tiêu đem lại cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho quần chúng nhân dân. "Sắc lệnh hòa bình" và "Sắc lệnh ruộng đất" được ban hành ngay sau khi cách mạng thành công là những quyết sách vô cùng quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn như "nặng hạn gặp mưa rào", đã ngay lập tức cởi nhúng nút thắt bế tắc về kinh tế - xã hội nước Nga, đáp ứng được khát vọng cháy bỏng của quần chúng nhân dân lao động Nga về một cuộc sống hòa bình, tự do và hạnh phúc. Cùng với đó là sự ra đời một chính sách ngoại giao mới mềm dẻo và linh hoạt, một quan hệ quốc tế mới hết sức nhân văn và tiến bộ - chính sách hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Một nhà nước kiểu

cũng phần khởi. Chào mừng ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, nhân dân trong thôn đã huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng công trình văn hóa, thể thao, tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Công tác chuẩn bị cho ngày hội gần như đã được hoàn tất; về phần lễ, chúng tôi sẽ thông tin, tuyên truyền đến nhân dân gần gọn, để hiểu; phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như thi đấu bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng...; bữa cơm đại đoàn kết được tổ chức vào tối ngày 9/11. Qua ngày hội ĐĐKTTDT, chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân phát triển kinh tế, tham gia công tác an sinh xã hội, giúp đỡ gia đình khó khăn, tham gia mô hình tự quản phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Từ việc tổ chức thành công ngày hội ĐĐKTTDT, sự gắn kết trong các KDC được tăng cường, phong trào thi đua yêu nước được phát huy, sức mạnh cộng đồng, sức mạnh đoàn kết được tăng lên đã nâng cao vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới. Ông Bùi Sỹ Hân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy cho biết: Năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ

huyện chọn KDC thôn Đoài, xã Thụy Ninh tổ chức ngày hội điểm của tỉnh và chọn 3 KDC ở thị trấn Diêm Điền, xã Thái Xuyên, xã Dương Hồng Thủy tổ chức ngày hội điểm của huyện. Thời gian tổ chức ngày hội từ ngày 1 - 18/11/2024. Nội dung trọng tâm của ngày hội nhằm đánh giá kết quả một năm thực

hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua của

địa phương; tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo. Trong dịp này, MTTQ các xã, thị trấn phát động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động và các phong trào thi đua năm 2025, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

NGUYỄN THẨM

mới được V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vich Nga xây dựng dựa trên cơ sở nền tảng quan hệ sản xuất tiên bộ - chế độ sở hữu tập thể, hướng tới mục tiêu tối thượng là xóa bỏ áp bức dân tộc, áp bức giai cấp, xóa bỏ chế độ người bóc lột người. Đây chính là sự khác biệt lớn về chất, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc trong quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng ở nước Nga so với các chế độ chính trị - xã hội đã và đang tồn tại đến lúc đó. Với ý nghĩa đó, Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi đã giáng đòn sấm sét vào chế độ tư bản chủ nghĩa, đưa nước Nga vươn lên trở thành đối trọng trực tiếp, làm phá sản âm mưu thôn tính và cai trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc, đặt nước ta mới sống mới với biết bao niềm tin và hy vọng cho nhân loại cần lao tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh trường kỳ vì chủ nghĩa xã hội, vì dân chủ và hòa bình.

Mặc dù đã 107 năm trôi qua kể từ sự kiện lịch sử làm rung chuyển thế giới, đánh dấu sự chuyển mình vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại nhưng âm hưởng và tinh thần bất diệt của những ngày tháng hào hùng của mùa thu lịch sử ấy vẫn còn vang mãi, để lại nhiều bài học vô cùng quý báu, là ngọn cờ, chân lý đấu tranh, là ánh dương soi chiếu cho các dân tộc trên con đường thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc, chống chiến tranh, chống nô dịch, áp bức, bóc lột, bất công, quyền được sống làm người, quyền dân tộc tự quyết.

Cách mạng Tháng Mười Nga soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga luôn có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và sâu sắc, tác động trực tiếp và làm thay đổi vận mệnh dân tộc ta, đóng vai trò quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở đây chiếc "Cẩm nang thần kỳ" - con đường cứu nước, cứu dân, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị vốn dĩ kéo dài hàng trăm năm. Sau gần 10 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã đến được với bản "Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của V.I.Lênin. Kể từ đó, Người tin tưởng và khẳng định: "Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn - cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự".

Vấn đề lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, kể từ đây, cải tiến Việt Nam đã lần đầu tiên tự hào ghi danh trên bản đồ thế giới. Từ hào khí thắng lợi vĩ đại ấy đã hun đúc ý chí và niềm tin bất diệt, cổ vũ toàn thể dân tộc Việt Nam kiên cường,

quyết chí bèn gan, thừa thắng xông lên, để rồi liên tiếp giành được những kỳ tích vẻ vang mang tính lịch sử, bước ngoặt của dân tộc. Không chỉ vậy, tinh thần quật khởi của Cách mạng Tháng Mười còn là khởi nguồn, tiền đề vững chắc để củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực, bồi đắp thêm lý tưởng chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho những người cộng sản, củng cố lực lượng và sức mạnh để Đảng và lãnh đạo Đảng và lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới thành công và giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, nhờ có ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin và lý tưởng Cách mạng Tháng Mười soi chiếu, đất nước ta mới gặt hái được rất nhiều thành tựu vẻ vang trên nhiều lĩnh vực, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đời sống của nhân ta ngày một cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, những thành tựu vượt bậc sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước mà Đảng và nhân dân ta đã giành được chính là những minh chứng sinh động, bác bỏ mọi hoài nghi, khẳng định tính đúng đắn và phù hợp của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời ghi thêm dấu ấn thành công cho sự vận dụng, kế thừa và phát huy sáng tạo bài học Cách mạng Tháng Mười Nga vào điều kiện cụ thể Việt Nam, một lần nữa chứng minh sức sống mãnh liệt và tính ưu việt của mô hình chủ nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực thông qua đổi mới, cải cách và ngày càng phát triển.

Mặc dù hơn một thế kỷ đã trôi qua nhưng tinh thần bất diệt, khí thế lịch sử hào hùng của cuộc cách mạng vĩ đại, khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa vẫn mãi được nuôi dưỡng, trường tồn, được phát huy ngày càng rực rỡ bởi những người cộng sản chân chính, bởi nhân loại tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là cơ hội để Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam được tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân dân Liên Xô và lãnh tụ V.I.Lênin vĩ đại mà còn là dịp để chúng ta nhìn nhận đầy đủ, sâu sắc hơn về quá khứ, đánh giá hiện tại và triển vọng tương lai của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Trên cơ sở đó, Đảng ta đã điều chỉnh nội dung và phương thức thực hiện cho phù hợp với thực tiễn và cục diện thế giới mới; kiên định, trung thành với mục tiêu, lý tưởng con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Năm nay, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam hân hoan chào mừng kỷ niệm 107 năm thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại trong bối cảnh thế giới đang biến động khó lường. Thêm một lần nữa, ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin với lý tưởng vô cùng cao đẹp về độc

lập dân tộc, hòa bình, chống chiến tranh, chống áp bức, bóc lột, đòi quyền được sống làm người, quyền tự quyết dân tộc đã được Cách mạng vĩ đại Tháng Mười Nga hiện thực hóa lại vang lên, thôi thúc chúng ta phải tiếp tục giương cao ngọn cờ đấu tranh, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý.

Để góp phần thực hiện được lý tưởng đó, một trong những nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách mà chúng ta cần làm ngay là tăng cường cảnh giác, nhận diện và đấu tranh phản bác mọi quan điểm sai trái, phán xét, xuyên tạc phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mà các thế lực thù địch, phản động luôn bêu đặt.

Hơn 100 năm qua, với những chiến bài thâm độc, bằng những giọng điệu "lật sủ", các thế lực thù địch đang cố sức chống phá, tấn công nhằm tước đoạt chủ nghĩa xã hội, phủ nhận thành quả của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, đồng nhất và quy chụp sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu với chủ nghĩa xã hội nói chung, từ đó đổ lỗi, lớn tiếng rêu rao Cách mạng Tháng Mười là "sai lầm lịch sử". Song, trên thực tế, những luận điệu hồ đồ đó đã không thể lừa phỉnh, qua mặt được bất kỳ ai, bởi tất cả đã bị những sự kiện, những nhân chứng lịch sử, những thắng lợi cũng có hiện thực mà chủ nghĩa xã hội đạt được hơn 100 năm qua được nhân loại yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới công nhận. Do vậy, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của các thế lực thù địch trở nên mờ mịt và lạc lõng.

Chào mừng kỷ niệm 107 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, hơn bao giờ hết, mỗi người dân Việt Nam càng hiểu sâu sắc hơn tầm vóc, giá trị, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga và những gì cuộc cách mạng này đem lại cho toàn thể dân tộc, càng thêm thấu hiểu lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, những hy sinh và mất mát, thêm yêu và trân quý giá trị của hòa bình và độc lập, càng khắc ghi niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu - Người đã đem ánh sáng chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười về với dân tộc Việt Nam.

Thời gian đâu có lùi xa, thế giới dù có biến động nhưng tầm vóc, giá trị và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười vẫn còn vẹn nguyên, mãi mãi trường tồn, là ánh dương soi chiếu, "cuốn cẩm nang thần kỳ" định hướng, dẫn dắt con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân loại tiến bộ mà không một thế lực nào có thể ngăn cản, phủ nhận. Phát huy tinh thần và bài học của Cách mạng Tháng Mười, chúng ta càng tin tưởng khẳng định rằng: Đi lên chủ nghĩa xã hội chính là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn duy nhất và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

(theo dangcongson.vn)

Sức lan tỏa ngày hội đại đoàn kết

Không chỉ là dịp ôn lại truyền thống, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTTDT) còn là dịp gắn kết tình cảm cộng đồng tại các thôn làng, tổ dân phố.

Tổ dân phố số 2, thị trấn Diêm Điền là khu dân cư (KDC) tổ chức ngày hội ĐĐKTTDT sớm nhất huyện Thái Thụy. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, nhân dân trong tổ dân phố đã tề tựu đông đủ về chùa Chiêu Phúc để tham dự ngày hội. Ông Đỗ Thanh Hà, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 2 cho biết: Tổ dân phố số 2 có 350 hộ với 1.300 nhân khẩu, cũng phần khởi và hào hứng tham gia ngày hội ĐĐKTTDT. Năm nay, ngày hội được tổ chức thành công, tiết kiệm, đồng viên nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngày hội như ngày họp mặt "đại gia đình" của KDC, bữa cơm đại đoàn kết đã gắn kết tình làng nghĩa xóm, tạo mối quan hệ gắn gũi giữa chính quyền và nhân dân.

Cùng chung niềm vui ngày hội ĐĐKTTDT, nhân dân thôn Vị Thủy, xã Dương Hồng Thủy tất bật chuẩn bị trang trí khánh tiết, luyện tập văn nghệ, thể thao để tổ chức ngày hội ĐĐKTTDT vào ngày 9/11. Ông Phạm Ngọc Chi, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: Thôn có 370 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu. Nhân dân vừa làm nông nghiệp vừa phát triển ngành nghề xây dựng, kinh doanh, dịch vụ, thương mại. Hiện thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 70 triệu đồng/năm; 100% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch và hợp vệ sinh; 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Với truyền thống đoàn kết, gần bó, nhiều năm nay, ngày hội ĐĐKTTDT là sự kiện quan trọng của địa phương. Năm nay, thôn chúng tôi được chọn tổ chức ngày hội điểm của huyện nên bà con ai

huyện chọn KDC thôn Đoài, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) biểu diễn văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.



Người dân thôn Đoài, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) biểu diễn văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.